

## บทที่ 1

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

ในช่วงตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา เกิดภาวะการระบาดของโรคเท้าเปื่อยและเชื้อโคบ้าในกลุ่มประเทศยุโรปอย่างรุนแรงส่งผลให้มีการขาดแคลนเนื้อโคเป็นอย่างมาก เนื้อนกอกระจอกเทศจึงได้ถูกส่งนำเข้าเพื่อทดแทนเนื้อโคจากประเทศที่ผลิตนกอกระจอกเทศเป็นธุรกิจ เช่น ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ส่งผลให้ราคาเนื้อนกอกระจอกเทศที่ส่งจำหน่ายไปยังกลุ่มประเทศยุโรป สูงขึ้นกว่า 30 % และอัตราการตั้งซื้อยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (มนตรี ตรีชาติ, 2544: 80)

สำหรับในประเทศไทยเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ประกอบกับธุรกิจหลาย ๆ ประเภทมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ประกอบการได้มองหาโอกาสในการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ การลงทุนทำฟาร์มนกอกระจอกเทศเป็นธุรกิจหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากและรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน โดยจะเห็นได้จากการที่ธุรกิจฟาร์มนกอกระจอกเทศได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ในหมวดแผนปฏิบัติการด้านปศุสัตว์โดยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก

ธุรกิจฟาร์มนกอกระจอกเทศในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2541 โดยเริ่มต้นมีการนำเข้าเพื่อการเลี้ยงในสวนสัตว์หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนกระทั่งได้มีการวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ที่มีอยู่อย่างมากในตัวของนกอกระจอกเทศเพราะสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย คือ หนัง เนื้อ ขน ไข่ ไขมันและกระดูก โดยนกอกระจอกเทศตัวหนึ่งจะมีมูลค่าประมาณสองหมื่นบาท ดังนั้นจึงได้มีการเริ่มเลี้ยงนกอกระจอกเทศเพื่อผลทางธุรกิจตั้งแต่นั้นมา

ปัจจุบันปริมาณการเลี้ยงนกอกระจอกเทศในประเทศไทยมีจำนวนเท่ากับปริมาณการนำเข้า ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2544 มีการนำเข้านกอกระจอกเทศ 21,728 ตัว มีมูลค่ารวมทั้งหมด 55,759,909 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2543 ที่มีการนำเข้า 5,993 ตัว มีมูลค่ารวมทั้งหมด 14,496,078 บาท และปี 2542 ที่มีการนำเข้า 1,320 ตัว และมีมูลค่ารวมทั้งหมด 2,920,413 บาท ตามลำดับ (กองแผนงาน.กรมปศุสัตว์, 2545 )

การบริโภคในปี 2544 มีเนื้อนกอกระจอกเทศจำหน่ายประมาณเดือนละ 2,280 กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากปี 2543 ประมาณเดือนละ 760 กิโลกรัม ส่งผลให้ราคาจำหน่ายเนื้อนกอกระจอกเทศมีราคาค่อนข้างสูง โดยปัจจุบันมีราคาจำหน่ายประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงนกอกระจอกเทศสูง เพราะต้องนำเข้าลูกนกอกระจอกเทศจากประเทศแอฟริกาใต้ อย่างไรก็ตามหากมี

การผลิตเนื้อนกกระทาออกทะเลเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตราคาจำหน่ายคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 200-300 บาท ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจฟาร์มนกกระทาออกทะเลทั้งหมด 19 ฟาร์ม ตั้งอยู่ในภาคกลาง 15 ฟาร์มและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 4 ฟาร์ม โรงเชือดมีทั้งหมด 2 โรงเชือด ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดระยอง (มนตรี ตรีชาวี, 2544 : 151 )

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการลงทุนทำธุรกิจฟาร์มนกกระทาออกทะเล เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานทางด้านการคมนาคม ระบบไฟฟ้าและการชลประทานที่ดี มีสภาพอากาศอบอุ่น เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนกกระทาออกทะเลและเกษตรกรชาวเชียงใหม่รายย่อย มีความสามารถพอจะรับช่วงเลี้ยงนกกระทาออกทะเลได้ ทั้งสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่จะเป็นตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของนกกระทาออกทะเล ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการทดลองเลี้ยงนกกระทาออกทะเลในจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบฟาร์มสาขาของฟาร์มใหญ่จากภาคกลางประมาณ 2 ฟาร์มและยังมีโครงการจะเปิดโรงเชือดแห่งที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย (ณัฐกัญญา ลิขสิทธิ์พงศ์.2545.OST ฟาร์ม.สัมภาษณ์.15 พฤศจิกายน)

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจฟาร์มนกกระทาออกทะเล ในจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาธุรกิจฟาร์มนกกระทาออกทะเล และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของผู้ที่จะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจดังกล่าวต่อไป

#### วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจฟาร์มนกกระทาออกทะเลในจังหวัดเชียงใหม่

#### ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ทำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในของการลงทุนธุรกิจฟาร์มนกกระทาออกทะเลในจังหวัดเชียงใหม่
2. ข้อมูลที่ได้จะ ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจฟาร์มนกกระทาออกทะเลต่อไป

#### สมมติฐานในการศึกษา

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจฟาร์มนกกระทาออกทะเลในจังหวัดเชียงใหม่จะศึกษาโดยมีสมมติฐานว่าให้ผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 15 ต่อปี อายุโครงการเท่ากับ 10 ปี

**นิยามศัพท์**

ความเป็นไปได้ หมายถึง การศึกษาเพื่อต้องการทราบผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการใด โดยพิจารณาจาก การศึกษาด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการเงินเป็นสำคัญ

ธุรกิจฟาร์มนกอกระจอกเทศ หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกอกระจอกเทศเพื่อจำหน่าย โดยนกอกระจอกเทศนั้นคือสัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี 2 ขา บินไม่ได้ สูงประมาณ 2.5 เมตร น้ำหนักสูงสุดประมาณ 160 กิโลกรัม ซึ่งพันธุ์ที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบันจะเป็นพันธุ์นกอคอดำ